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Rætt var um :  
 

• Greiðsluseðla sem sendir voru út frá foreldrafélaginu fyrir skólaárið og 

stöðuna á þeim.  

• Verkferlar við skipulag viðburða /fræðslu 

• Hvernig gekk á heimili og skólar námskeiðinu  

o Viðbrögð frá bekkjarfulltrúum eftir námskeiðið.  

• Farið yfir hverjir eru bekkjafulltrúar í vetur. Stofnaður var fb hópur fyrir alla 

fulltrúana til að auðvelda boðleiðir.  

• Næstum 7 bekkjarfulltrúar skráðir í hvern árgang í vetur. 

• Hvað er á næstunni ? 

o Fundur fyrir bekkjafulltrúa – tímasetning verður auglýst síðar. 
o Hvernig getum við bætt menninguna í skólanum?  

▪ Hugmyndir voru ræddar  

• Rætt um undirbúning fyrir viðburð hjá Skúla B. Geirdal. Sem haldinn var 16. 

október 2024 í Lágafellsskóla. Öllum foreldrum grunnskólabarna í Mosfellsbæ 

var boðið að mæta.  

• Önnur mál s.s. 

o Hugmyndir um næstu viðburði á vegum foreldrafélagsins 

o Skólalóðin  

o Umræðuefni fyrir fundi sem verða á næstunni 

o Jólatímann í skólanum  

o Leiðir til að virkja samstarf milli foreldrafélagsins og bekkjarfulltrúa.  

o Hugmyndir af verkefnum sem foreldrafélagið og bekkjarfulltrúar geta 

unnið saman.  

 


